

tính phụ trách theo thủ tục đã quy định về việc khen thưởng Huân chương, Huy chương Kháng chiến cho cán bộ.

Những điều quy định trên đây còn có tính chất chung. Trong quá trình thi hành Ủy ban các cấp thấy có những điểm gì chưa được sát, hoặc thiếu sót thì phản ảnh ngay lên Phủ Thủ tướng để nghiên cứu bổ sung.

Hà-nội, ngày 22 tháng 8 năm 1962

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

THÔNG TƯ số 86-TTg ngày 22-8-1962 về việc thi hành nghị định số 14-CP quy định thành phần quỹ tiền lương.

Ngày 1 tháng 2 năm 1961 Hội đồng Chính phủ đã ra nghị định số 14-CP ban hành bản quy định tạm thời về thành phần quỹ tiền lương. Nhưng sau khi Hội đồng Chính phủ ra nghị định số 218-CP ngày 27 tháng 12 năm 1961 ban hành điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm, thì nội dung quỹ tiền lương có một số điểm không còn thích hợp, đồng thời do yêu cầu phải quản lý chặt chẽ kế hoạch lao động cũng như quỹ tiền lương đang thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước năm nay cũng như các năm sau, Thủ tướng Chính phủ ra thông tư này nhằm nói rõ một số điểm sau đây trong việc thi hành nghị định số 14-CP cho phù hợp với các điều kiện và yêu cầu mới:

1. Đi đôi với việc ban hành chế độ bảo hiểm xã hội, các khoản trợ cấp sau đây kể từ ngày 1-1-1962 sẽ không thuộc quỹ tiền lương mà thuộc vào quỹ bảo hiểm xã hội:

a) Tiền trợ cấp cho cán bộ, công nhân, viên chức trong thời gian nghỉ việc vì ốm đau;

b) Tiền trợ cấp cho nữ cán bộ, công nhân, viên chức trong thời gian nghỉ đẻ;

c) Tiền trợ cấp thôi việc cho cán bộ, công nhân, viên chức, vì tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp, vì mất sức lao động, vì hết khả năng lao động được về hưu trí.

2. Do việc cải tiến chế độ lương cho các xí nghiệp công tư hợp doanh, các cơ sở công tư hợp doanh nào đã thống nhất thi hành chế độ tiền lương của Nhà nước cũng phải áp dụng nghị định số 14-CP và thông tư này để hạch toán quỹ tiền lương.

Các cơ sở công tư hợp doanh nào chưa thống nhất thi hành chế độ tiền lương của Nhà nước, các hợp tác xã (không kể hợp tác xã nông nghiệp), các tổ chức dân lập, nếu lấy việc phân phối thu nhập cho công nhân viên chức, xã viên bằng hình thức tiền lương thì cũng phải dần dần áp dụng nghị định số 14-CP và thông tư này để hạch toán quỹ tiền lương trong phạm vi cơ sở, đơn vị mình.

3. Để quản lý chặt chẽ kế hoạch lao động và quỹ tiền lương, kể từ năm 1963, quỹ tiền lương của Nhà nước cũng như của các xí nghiệp, công trường, lâm trường, nông trường, cửa hàng, cơ quan, v.v... phải bao gồm toàn bộ tiền lương và tiền công trả cho tất cả các loại cán bộ, công nhân, viên chức (cả thường xuyên và tạm thời) không kể tiền lương, hoặc tiền công đó thuộc nguồn chi phí nào dài hạn.

Tổng cục Thống kê có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Lao động hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện điều quy định này cho phù hợp với tình hình và khả năng quản lý của ta hiện nay.

Hà-nội, ngày 22 tháng 8 năm 1962

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

CÁC BỘ

BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG

THÔNG TƯ số 1451-BCNNg-CDKT ngày 22-6-1962 về việc Giám đốc xí nghiệp duyệt tổng kết tài sản.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG

Kính gửi: các Ông Giám đốc các xí nghiệp sản xuất,
các Ông Trưởng Ban chỉ huy công trường
các Ông Giám đốc các đơn vị sự nghiệp.

Việc kiểm tra kế toán vừa qua tại các xí nghiệp công trường đã phát hiện một hiện tượng phổ biến là hầu hết các Ông Giám đốc, Phó Giám đốc xí nghiệp, công trường, đơn vị sự nghiệp không xem kỹ bản tổng kết tài sản của đơn vị mình. Đó là một thiếu sót lớn.

Không đọc kỹ bản tổng kết tài sản sẽ làm cho công tác quản lý kinh tế, tài chính sa vào tình trạng sau đây:

1. Không nắm được chính xác các loại vốn, không được biết hiệu quả kinh tế (hiệu suất sử dụng vốn, mức doanh lợi), do đó thiếu cơ sở để đặt kế hoạch cải tiến quản lý sản xuất, xây dựng.

2. Không nắm được tình hình sử dụng vốn nên thường dễ xảy ra việc sử dụng vốn lãn lộn và lãng phí.

3. Không phát hiện được kịp thời những chi tiêu không đúng chế độ, sai nguyên tắc, ngoài kế hoạch, dễ công nợ dây dưa, không thu nộp đủ, đúng và vượt mức cho Nhà nước.